

ปส. และ สทท. ร่วมงานมหกรรมวิทย 59 เน้นธีม

“โลกทัศน์ใหม่ นิวเคลียร์ไทย ปลอดภัย ให้ประโยชน์

”



สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทท. ร่วมกันจัด บูรณาการและนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ ในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีและ นวัตกรรมของไทย ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18 – 28 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ อาคาร 2 – 8 อิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “All About Radiation” หรือ “โลกทัศน์ใหม่ นิวเคลียร์ไทย ปลอดภัย ให้ ประโยชน์” นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับรังสีที่มีอยู่รอบตัวมนุษย์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดย ดร.อัจฉรา วงศ์แสง จันท์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า “พิดเบิ้ลจากการจัดกิจกรรมในปีที่แล้ว นับว่าดีมาก มีทั้ง เยาวชนและผู้สนใจร่วมกิจกรรมในบูธของเรา ในปีนี้เราจึงยังให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้ความรู้ที่ถูกต้อง เรื่องรังสีที่มีอยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด เทคโนโลยีนิวเคลียร์ของไทยซึ่งมีประโยชน์ในหลายด้าน นอกจากนี้ยังนำเสนอเรื่องความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายจากรังสี รวมถึงข้อมูลที่น่าสนใจในเรื่องพระราช บัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ที่เพิ่งประกาศใช้

ด้าน ดร.พรเทพ นิตามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทท. กล่าว ว่า “ปีนี้กิจกรรมภายในบูธของเรา จุดเด่นคือ มีนิทรรศการเรื่องรังสีกับท้องทะเล เนื่องจากคนไทยเรานิยมรับประทานอาหารทะเลมาก แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าอาหารทะเลเหล่านั้นหากรับประทานเข้าไปจะปลอดภัยหรือไม่ สทท.สามารถตรวจสอบปนเปื้อนที่เป็นอันตรายโดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ที่ชื่อว่า NAA นอกจากนั้นยังได้ แนะนำห้องปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์ เช่น ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าส่งออก การตรวจเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร การบริการฉายรังสีแก่หน่วยงาน องค์กรและประชาชนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ และต่อยอดนวัตกรรม” เป็นต้น

นอกจากนิทรรศการให้ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีแล้ว ภายในบูธยังมี เกมสอดแทรกความรู้ เช่น เกม “NUCLEAR RUN” เกม COMPUTER แบบ Interactive พร้อมแจกของที่ระลึกมากมาย รวมถึงศิลปินดารามา ร่วมกิจกรรมและแสดงมินิคอนเสิร์ต ได้แก่ นนท์ ธนนท์ The Voice, เอ็ม สาธิตา, คชา นนทนนท์, ต้น ธนษิต, โบว์ สาวิตร์ และเบนซ์ จิรโรจน์ อีกด้วย จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชม บูธนิทรรศการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตาม

วันเวลาดังกล่าว สอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oap.go.th, www.tint.or.th,
www.facebook.com/Thainuclearclub และ www.facebook.com/atoms4peace